

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สมมติฐานการศึกษา

1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง
2. ประชาชนจำแนกตามเพศ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.1 ประชากร (Population) ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ

อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ครั้วเรือนละ 1 คน รวม 2,664 คน จาก 2,664 ครั้วเรือน (องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ, 2552 : 31)

3.2 กลุ่มตัวอย่าง (Samples) ได้แก่ หัวหน้าครั้วเรือน หรือสมาชิกครั้วเรือนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปและมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ครั้วเรือนละ 1 คน รวม 341 คน จาก 341 ครั้วเรือน โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Crejcie and Morgan, 1973 : 625 ; อ้างถึงใน สมเกียรติ เกียรติเจริญ, 2552 : 55)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบปลายปิดและปลายเปิดแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไป ได้แก่ เพศ และ หมู่บ้านที่อาศัยอยู่

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้รูปแบบสอบถามและคำถามเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert) มีระดับการมีส่วนร่วม 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

สรุปผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 341 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 184 คน (ร้อยละ 53.96) รองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 157 คน (ร้อยละ 46.04)

จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ เรียงจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามลำดับ ดังนี้ อาศัยใน หมู่ที่ 14 จำนวน 51 คน (ร้อยละ 14.96) อาศัยในหมู่ที่ 12 จำนวน 45 คน (ร้อยละ 13.20) อาศัยในหมู่ที่ 10 จำนวน 32 คน (ร้อยละ 9.38) อาศัยในหมู่ที่ 13 จำนวน 28 คน (ร้อยละ 8.21) อาศัยในหมู่ที่ 6 จำนวน 26 คน (ร้อยละ 7.62) อาศัยในหมู่ที่ 7 จำนวน 23 คน ร้อยละ 6.74) อาศัยในหมู่ที่ 5 จำนวน 20 คน (ร้อยละ 5.87) อาศัยในหมู่ที่ 17 จำนวน 17 คน (ร้อยละ 4.98) อาศัยในหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 จำนวนหมู่ละ 16 คน (ร้อยละ 4.69) อาศัยในหมู่ที่ 3 จำนวน 15 คน (ร้อยละ 4.40) อาศัยในหมู่ที่ 8 จำนวน 14 คน (ร้อยละ 4.1) อาศัยในหมู่ที่ 16 จำนวน 11 คน (ร้อยละ 3.23) และอาศัยในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 15 จำนวนหมู่ละ 9 คน (ร้อยละ 2.64)

2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.54$) เมื่อจำแนกเป็น รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการเลือกตั้ง ($\bar{X}=3.71$) ด้านการแสดงความ คิดเห็น ต่อสาธารณะ ($\bar{X}=3.64$) และด้านการมี กิจกรรมในกลุ่มการเมือง ($\bar{X}=3.57$) อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ดังนี้ ด้านการแสดงออก ด้วยการกระทำ ($\bar{X}=3.44$) และ ด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์ ($\bar{X}=3.36$)

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ และ หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่มีค่าความดี สูงสุด 2 ข้อแรก ของแต่ละด้าน ดังนี้ ควรให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการเลือกตั้งใน ระบอบประชาธิปไตย ควรรณรงค์ให้เยาวชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง ควร ส่งเสริมให้มีกลุ่มการเมืองทุกหมู่บ้าน ควรส่งเสริมกิจกรรมทางการเมืองในโรงเรียน ควรจัดผู้ แสดงความคิดเห็นทุกหมู่บ้าน ควรส่งเสริมการวิจารณ์การบริหารงานของ อบต. ควรส่งเสริม การรวมกลุ่มอาชีพเพื่ออำนาจต่อรอง ควรมีเวทีให้ประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่ม ผลประโยชน์ ควรจัดเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงาน และควร ให้ประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายก อบต.

อภิปรายผล

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้นำมาอภิปรายผล ดังนี้

1. สมมติฐานที่ 1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

1.1 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งด้วยความสมัครใจทุกครั้ง ทั้งการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ดังปรากฏในตารางที่ 4 ($\bar{X} = 4.27$)

1.2 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามติดตามข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอ ดังปรากฏในตารางที่ 4 ($\bar{X} = 4.10$)

1.3 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกลุ่มการเมืองอย่างสม่ำเสมอ ดังปรากฏในตารางที่ 5 ($\bar{X} = 3.62$)

1.4 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏในตารางที่ 5 ($\bar{X} = 3.59$)

1.5 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แสดงความคิดเห็นในการทำประชาคมหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ ดังปรากฏในตารางที่ 6 ($\bar{X} = 3.86$)

1.6 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามแสดงความคิดเห็นต่อโครงการต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำในหมู่บ้านของท่าน ดังปรากฏในตารางที่ 6 ($\bar{X} = 3.76$)

ผลการวิจัยสอดคล้องกับศราวุธ ศรีประเสริฐ (2543 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมือง และศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูง สอดคล้องกับ ปิยนุช แสงวรุณ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบล

นางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมทุกครั้ง สอดคล้องกับสมบุรณ์ กนกหงส์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับนภรัตน์ เจริญรัตน์ (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและการบริหารอยู่ในระดับต่ำ ทุกขั้นตอนกระบวนการนับตั้งแต่การวางแผนค้นหาสาเหตุของปัญหาการร่วมเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ การเป็นผู้รับประโยชน์ และการประเมิน สอดคล้องกับนักฎีกาล ศรีจันทร์โท (2551: 101) ได้วิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับวราพร สืบสกุล (2537 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ประชาชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของเทศบาลตำบลในด้านการเตรียมการจัดทำแผน ด้านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การคัดเลือก และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การกำหนดจุดหมายและแนวทางการพัฒนา ระยะยาว การกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการการจัดร่างแผนพัฒนาและการอนุมัติและประกาศใช้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับนันทนา วรธนภูติ (2539 : บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ข้าราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการติดตามข่าวสารทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในระดับมาก ด้านความสนใจเข้าร่วมมีบทบาททางการเมืองในระดับน้อย และการมีส่วนร่วมการเมืองรวมทุกด้านในระดับปานกลาง

ไม่สอดคล้องกับเรืองยศ ปรีดี (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตชนบท จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า บุคลากรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้านการลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหา ด้านสมาชิกในชุมชนสามารถตรวจสอบ

การดำเนินการ ด้านความสามัคคีและการให้ความร่วมมือและด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามศักยภาพ ไม่สอดคล้องกับบุญเทียน นสุข (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลมลาไสย อำเภอมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 4 ด้าน คือ

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับสุรชาติพิทย์ ฉั่วสกุล (2541 : บทคัดย่อ) ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ ในภาพรวมผู้นำท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับสมศักดิ์ พรหมดี (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทำวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วน ตำบล ในเขตอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

2. สมมติฐานที่ 2 ประชาชนจำแนกตาม อายุ และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย มีระดับ การมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประชาชนจำแนกตามเพศ มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า

1.1 ประชาชนเพศชาย และเพศหญิง ให้ความสนใจการเมือง และ ติดตามการเมืองตามเวลาและโอกาสที่เหมือนกัน

1.2 กิจกรรมทางการเมืองที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้น มีเจตนาให้ประชาชนทุกเพศ โดยไม่แยกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะ

1.3 ประชาชนในวัยหนุ่มสาวและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจการเมือง มากขึ้น เพราะเข้าใจได้ว่าการเมืองมีผลกับทุกวัย

ผลการวิจัยสอดคล้องกับสุวินัย สนิทม่วง (2541 : 79-85) ได้ศึกษาบทบาทในการพัฒนาของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมาบาศ และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัย พบว่าบทบาทในการพัฒนาชุมชนของ คณะกรรมการชุมชนไม่แตกต่างกันตาม เพศ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับฤทัยรัตน์ กาทัง (2543 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเพศชายมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นมากกว่าประชาชนเพศหญิง

นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับสมบูรณ กนกหงส์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าบุคลากรในชุมชนที่มีสถานภาพต่างกันจะเห็นว่า ชุมชนมีส่วนร่วม ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและ รายด้านไม่แตกต่างกัน บุคลากรในชุมชนที่มีสถานภาพต่างกันจะเห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วม ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและ รายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับอนุชัย บุรณประเสริฐกุล (2545 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงชนบทของกรมโยธาธิการ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีเพศ ต่างกันมีระดับ การมีส่วนร่วมไม่ต่างกัน สอดคล้องกับบุญเทียน จันสุข (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลกมลาไสยที่มีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของเทศบาลไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับนักจุฑา ศรีจันทร์โท (2551 : 101) ได้วิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลนาภู อำเภอขามเฒ่าสุราษฎร์ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนจำแนกตาม เพศ มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับสุรชาติย์ ฉั่วสกุล (2541 : บทคัดย่อ) ที่ได้ ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น เฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา พบว่า ผู้นำท้องถิ่นที่มี เพศ ต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้าน ความสนใจทางการเมือง การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งทางการเมือง การเข้าร่วม กิจกรรมทางการเมือง และการติดตามข่าวสารทางการเมืองแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ ฤทัยรัตน์ กาทิ่ง (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในการปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนเพศชายมีส่วนร่วมทางการเมืองใน ระดับท้องถิ่นมากกว่าประชาชนเพศหญิง ไม่สอดคล้องกับถวิลวดี นูรีกุล และคณะ. (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 พบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะปัจจัยทาง ด้านเศรษฐกิจ

2. ประชาชนจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

2.1 นายกรัฐมนตรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทุกหมู่บ้าน จึงมีความใกล้ชิดกับประชาชน และทำให้ทราบสิ่งที่ประชาชนต้องการทุกหมู่บ้าน

2.2 ปัจจุบันมีกิจกรรมให้การอบรมทางการเมืองกับประชาชนจากองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การภาครัฐ เช่น อำเภอเมืองมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงนาง ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับประชาชน ในช่วงปี 2553 หลายครั้ง โดยเชิญประชาชนจากทุกหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังทำให้ประชาชนเข้าใจความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะเดียวกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมบูรณ กนกหงส์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า บุคลากรในชุมชนต่างกัน จะเห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน บุคลากรในชุมชนที่มีสถานภาพต่างกัน จะเห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

ผู้ศึกษาได้กำหนดข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผลการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงนาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

1.1 ด้านการเลือกตั้ง

1.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงนาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควร มีกรรมรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง

1.1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงนาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง

1.2 ด้านการมีกิจกรรมในกลุ่มการเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม
ควรส่งเสริมให้ประชาชนเสนอ นโยบายในกลุ่มการเมืองของเขาเป็นประจำ

1.3 ด้านการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ

1.3.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม
ควรรณรงค์ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นประจำ

1.3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลอย่างสม่ำเสมอ

1.4 ด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์

1.4.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม
ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนต่อรองผลประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น
การก่อสร้างถนน การก่อสร้างน้ำประปา เป็นต้น

1.4.2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม
ควรผลักดันให้ประชาชนตอบสนองความต้องการกลุ่มผลประโยชน์ของตน

1.5 ด้านการแสดงออกด้วยการกระทำ

1.5.1 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อย่างต่อเนื่อง

1.5.2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม
ควรส่งเสริมให้ประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่าง
สม่ำเสมอ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับปานกลาง
2 ด้าน คือ ด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์ และด้านการแสดงออกด้วยการกระทำ

ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงน้ำ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม
ด้านการรวมกลุ่มผลประโยชน์ และด้านการแสดงออกด้วยการกระทำ



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY